

มติการประชุมคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560  
เรื่อง ข้อเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร  
(Doing Business Portal)  
เสนอโดย  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

The screenshot shows the official website of the Cabinet Secretariat of Thailand. The header includes the logo and name of the Secretariat. The main content area displays a document titled "ข้อเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)". The document is dated 10/10/2560 and is presented by the Office of the Director General of the Civil Service Commission. The document text discusses the development of a comprehensive business portal to improve the ease of doing business in Thailand, mentioning the role of the Civil Service Commission and the Office of the Director General of the Civil Service Commission.

**ที่มา :**

[http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program23.jsp?top\\_serl=99326236&key\\_word=&owner\\_dep=&meet\\_date\\_dd=10&meet\\_date\\_mm=10&meet\\_date\\_yyyy=2560&doc\\_id1=&doc\\_id2=&meet\\_date\\_dd2=10&meet\\_date\\_mm2=10&meet\\_date\\_yyyy2=2560](http://www.cabinet.soc.go.th/soc/Program23.jsp?top_serl=99326236&key_word=&owner_dep=&meet_date_dd=10&meet_date_mm=10&meet_date_yyyy=2560&doc_id1=&doc_id2=&meet_date_dd2=10&meet_date_mm2=10&meet_date_yyyy2=2560)

หนังสือจากกระทรวง  
เสนอเลขานุการคณะรัฐมนตรี

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๒๐๐/๐๐๐๘๘



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รหัสนี้ : ส25344  
วันที่ : 13 ก.ย. ๖๐  
เวลา : 10:30 น.  
วันที่ : 13 ก.ย. 60 เวลา : 10:14

สำนักงานคณะกรรมการ  
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร  
(Doing Business Portal)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี  
๒. บันทึกสรุปเสนอคณะรัฐมนตรี เรื่องข้อเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการ  
ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)

ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ขอเสนอเรื่องข้อเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวก  
ในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่าย  
ที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๔) ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กำกับการบริหารราชการของ  
สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่  
ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

## ๑. ที่มา

๑.๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ  
ขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงการคลัง และธนาคารโลก ได้จัดทำแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  
สำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ  
ยกระดับงานบริการด้วยระบบดิจิทัลทั้ง ๑๐ ด้านตาม Ease of Doing Business Report โดยการบูรณาการ  
ขั้นตอนและข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้เป็นระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร  
(Doing Business Portal) เพื่อให้การติดต่อภาครัฐสามารถอำนวยความสะดวกได้แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร  
ณ จุดเดียวแบบออนไลน์ โดยประชาชนและผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องมาติดต่อด้วยตัวเอง ณ หน่วยงาน  
มีการส่งข้อมูลให้ภาครัฐเพียงครั้งเดียวผ่านระบบออนไลน์ที่สามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
อย่างมีมาตรฐานร่วมกันได้ อีกทั้ง สามารถติดตามผลการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตผ่านระบบได้ตลอด  
๒๔ ชั่วโมง

๑.๒ การประชุม...

๑.๒ การประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เลขานุการ กสทช. เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และอธิบดีกรมศุลกากร เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน ที่ประชุมเห็นควรให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของธนาคารโลก รวมทั้ง ปรับปรุงระบบ National Single Window (NSW) ไปสู่ระบบ Doing Business Portal ให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของธนาคารโลก ทั้งนี้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการธุรกิจและประชาชนอย่างครบวงจร โดย กสทช. ยินดีให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ และเห็นควรให้สำนักงาน ก.พ.ร. นำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.) พิจารณาต่อไป

## ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

กสทช. ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) จำนวน ๔,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการคลัง ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.) เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ และคณะรัฐมนตรี ได้รับทราบในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีมติให้สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องนำเรื่องข้อเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและเสนอความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปที่ กสทช. เพื่อพิจารณาในรายละเอียดต่อไป.

## ๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เรื่องดังกล่าวมีความเร่งด่วน เนื่องจากต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด และจะต้องมีการดำเนินการในขั้นระยะเตรียมการเพื่อจัดทำรายละเอียดการดำเนินงานทางเทคนิค ประกอบกับเรื่องนี้เป็นการพัฒนากระบวนการบริการภาครัฐกิจและประชาชน ซึ่งส่งผลต่อการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย เพื่อให้ทันรอบการประเมินผลของธนาคารโลกที่มีกรอบเวลาในแต่ละปีอย่างชัดเจน

## ๔. สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการคลัง ได้จัดทำรายละเอียดข้อเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ ดำเนินธุรกิจ จนถึงเลิกกิจการ โดยมีขอบเขตการดำเนินงานครอบคลุมใน ๔ ส่วน ได้แก่ การพัฒนา

แพลตฟอร์มกลางในการขออนุมัติอนุญาต (License Digitization & Analytics) การพัฒนาระบบกลางในการยืนยันตัวตนออนไลน์ (Digital Authentication) การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเพื่อการอำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ (Trade Digitization) และการเชื่อมโยงระบบการทำงานภาครัฐเชิงรุก (Digitization Commando) ทั้งนี้ ได้แบ่งการดำเนินงานเป็น ๓ ระยะ ได้แก่ ระยะ ๑ (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) เป็นการวางแผนและพัฒนาระบบนำร่อง ระยะ ๒ (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) เริ่มขยายผลให้ครอบคลุมบริการสำคัญ และระยะ ๓ (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) จะขยายผลไปสู่งานบริการอื่น ๆ และเชื่อมโยงระบบกับภาคเอกชนต่อไป

๔.๒ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการคลัง ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ตามข้อ ๔.๑ ประกอบด้วย ขอบเขตการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน และกรอบวงเงินงบประมาณจำนวน ๔,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งสนับสนุนโดย กสทช. ต่อ บยศ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักการแนวทางการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร และให้สำนักงาน ก.พ.ร. จัดทำรายละเอียดการดำเนินการโดยพิจารณาดำเนินการในส่วนของกิจกรรมที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน รวมทั้งให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบระบบงานและทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะรัฐมนตรีได้รับทราบมติดังกล่าวแล้วในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๔.๓ กสทช. ได้พิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) จำนวน ๔,๐๐๐ ล้านบาท ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมีมติให้กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) พิจารณาสันับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต่อมา กทปส. ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในการประชุมเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ แล้วเห็นว่าโครงการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรถูกกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ ต้องใช้เงินลงทุนสูง และมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดความชัดเจน จึงเห็นควรให้สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอโครงการให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรอบวงเงิน หน่วยงานที่จะรับผิดชอบโครงการ และการขอรับเงินสนับสนุนจาก กทปส. และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ขอให้สำนักงาน ก.พ.ร. หรือหน่วยงานเจ้าของโครงการ ดำเนินการขอรับการสนับสนุนเงินจาก กทปส. โดยให้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ต่อไป

๔.๔ สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการคลัง ได้รายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) รวมทั้งข้อสังเกตในการขอสนับสนุนงบประมาณของ กทปส. ตามข้อ ๔.๓

ต่อ บยศ. ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจรและข้อสังเกตของ กทปส. โดยคณะรัฐมนตรีได้รับทราบมติดังกล่าวแล้วในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และให้สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### ๕. ประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบข้อเสนอการพัฒนาพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ภายในกรอบวงเงินงบประมาณจำนวน ๔,๐๐๐ ล้านบาท และให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง และสำนักงาน ก.พ.ร.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการ ก.พ.ร.

กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ต่อ ๙๙๓๒

โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๒๔

หนังสือยืนยันมติการประชุมคณะรัฐมนตรี  
จากเลขาธิการคณะกรรมการ

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๓๓๗๒๒

# สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)  
เรียน เลขาธิการ ก.พ.ร.

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/๐๐๐๘๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ข้อเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน กสทช. และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามบัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ลงมติว่า

๑. เห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) โดยให้กำหนดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ รวมทั้งระยะเวลาดำเนินการให้เหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีกิจกรรม/โครงการที่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จและเกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะที่ ๑ (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) ให้มากยิ่งขึ้น แล้วให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน ๔,๐๐๐ ล้านบาท ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

๒. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎิการ์ อนันตศิลป์

(นางณัฐฎิการ์ อนันตศิลป์)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๓ (ติดต่อผ่าน) ๑๕๓๒ (ชัยพล)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (เข้าเมล/อีเมล)



## บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

เรื่อง ข้อเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)

๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๑๐๑๐/๑๗๐๑๒ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด่วนที่สุด ที่ ดศ ๐๑๐๐.๔/๘๗๒๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๔/๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๔/๕๕๙๒ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
๕. สำเนาหนังสือสำนักงาน กสทช. ด่วนที่สุด ที่ สทช ๑๐๐๔/๓๒๗๓๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
๖. สำเนาหนังสือสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ด่วนที่สุด ที่ ดศ (สรอ) ๕๑๐/๒๕๖๐/๒๘๕๐ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง ข้อเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวก  
ในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ให้ทราบ ดังนี้

-----

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๓. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ประธานกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
๔. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
๕. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๖. เลขาธิการ กสทช.
๗. ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
๘. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ
๙. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
๑๐. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

หนังสือตอบกลับความคิดเห็น  
จากหน่วยงานต่าง ๆ

ด่วนที่สุด  
ที่ กค ๑๐๑๐/๑๓๖๒๒



สค. 286-2  
วันที่ 3 ต.ค. - ๒๐  
เวลา 13.40 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รับที่ 14780  
ณ วันที่ ๓.๑๐.๒๕๖๐ ๘.๓๖

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖

กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๐๗๔๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเรื่อง ข้อเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เสนอ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในหลักการตามข้อเสนอของสำนักงาน ก.พ.ร. เนื่องจาก Doing Business Portal มีประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ เพราะช่วยเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่ผู้ประกอบการใช้ในการติดต่อขอหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ จากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ ดำเนินธุรกิจ จนถึงเลิกกิจการ ซึ่งกระทรวงการคลังเคยมีการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลทางศุลกากร (National Single Window) ระหว่าง ๓๖ หน่วยงาน และมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการชำระและขอคืนภาษีของกรมสรรพากรอยู่แล้ว โดยทั้ง ๒ ระบบข้างต้นยังไม่ได้เชื่อมต่อกันในการชำระภาษี ดังนั้น การจัดทำ Doing Business Portal ไว้ที่จุดเดียว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ นอกจากนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะเพิ่มคะแนนและอันดับของประเทศไทยในรายงาน Doing Business Report อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางในการดำเนินธุรกิจของภูมิภาคอาเซียนและช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนในการรับบริการของภาครัฐให้มีความรวดเร็วและสะดวก อย่างไรก็ตาม ควรมีความชัดเจนด้านการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตีความคู่ไปด้วย เพื่อให้ภาคประชาชนในฐานะผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจและเข้าใช้ระบบดังกล่าวตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอความเห็นกระทรวงการคลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ต่อ ๓๖๒๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๕๙

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๔/ ๕๕๙๕



กวด. 286.6  
วันที่ 10/๑๒/๖๐  
เวลา 11.2๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 15219
วันที่ 0 ต.ค. 2560 เวลา 9.45

## ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เรื่องที่ ๑๒

สำนักงานคณะกรรมการ  
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

จัดเข้าวารสาร... ๑.๓๐.๒๕๖๐

เรื่อง ข้อเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๐๗๔๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่อง ข้อเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) มาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น สำนักงานฯ พิจารณาแล้วขอเสนอความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของข้อเสนอการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนาโครงการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ภายในกรอบวงเงินงบประมาณจำนวน ๔,๐๐๐ ล้านบาท เนื่องจากวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกฯ ดังกล่าว มีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินกองทุนของพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง และสำนักงานพัฒนาระบบราชการ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ตามเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกของธุรกิจแบบครบวงจร และสอดคล้องกับการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

๒. ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการควรเผยแพร่ข้อมูลและสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามเป้าหมาย ซึ่งต้องปรับกระบวนการทำงานใหม่ตามกรอบ Doing Business Portal เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และสามารถบรรลุผลตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ภาคเอกชนเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรเมธี วิมลศิริ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๕๖๐๑ โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๑๘๒๑-๒

Email: Suriyon@nesdb.go.th